

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ

การปฏิบัติงานสหกิจที่บริษัท บางรักสตูดิโอ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ได้รับมอบหมายงานในส่วนของตำแหน่งช่างภาพแผนกช่างภาพ ณ บริษัท บางรักสตูดิโอ คอยทำหน้าที่ในการเป็นช่างภาพนิ่งให้กับทางสตูดิโอ ทั้งถ่ายภาพในและภายนอก รวมถึงการถ่ายภาพตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานบุญ งานรับปริญญา งานวันเกิด งานพีรเวดดิ้ง และงานอื่นๆ ทำให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายภาพและได้เรียนรู้ระบบการทำงานขององค์กร ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ใช้ศักยภาพในสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาอย่างเต็มที่ในด้านการถ่ายภาพให้มีความน่าสนใจ และฝึกความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น

จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายภาพพีรเวดดิ้งของบริษัท บางรักสตูดิโอ ซึ่งในการทำหน้าที่ของการเป็นช่างภาพโทรทัศน์รายการ พบว่ามีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการปฏิบัติงาน คือ ขั้นตอนสำคัญในการตกลงรายละเอียดระหว่างลูกค้าและทางบริษัทว่าจะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร รวมไปถึงความต้องการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการต่อไปเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ขั้นตอนลงมือทำการถ่ายภาพและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และสุดท้ายคือขั้นตอนหลังการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนของการคิดแยกและทำการแต่งรูปก่อนจะส่งให้กับลูกค้าต่อไป จากการปฏิบัติงานจริงก็ได้รับคำติชมจากผู้มีประสบการณ์ทางด้านถ่ายภาพภายในบริษัท ได้รับคำแนะนำดีๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างมาก ผู้จัดสามารถนำเอาคำติชมมาปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในด้านการเป็นช่างภาพเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานคือ การที่เราต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากทั้งภายในบริษัทและนอกบริษัท รวมถึงต้องประสานงานกับส่วนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้เราต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนอย่างสูงในการทำงาน เพราะเราไปทำงานในฐานะฝ่ายสื่อสารการตลาด (ช่างภาพ) ซึ่งถือเป็นตัวแทนขององค์กร ซึ่งการทำงานอย่างมืออาชีพจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของตัวองค์กรด้วย

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพอย่างเต็มที่โดยใช้ความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใช้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งในการถ่ายภาพในแต่ละงานย่อมได้รับคำติชมจากผู้มีประสบการณ์มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทำให้รู้จักกระบวนการขั้นตอนการถ่ายภาพพีรเวดดิ้งและรายละเอียดต่างๆ ของงาน

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจ

5.2.1 การใช้โปรแกรม Photoshop ผู้ศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการตกแต่งภาพและการแก้ไขภาพต่างๆ ในกรณีภาพนั้นมีวัตถุหรือสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานจะต้องทำการแก้ไขลบสิ่งนั้นออกจากภาพให้ดูสมบูรณ์มากที่สุด ข้อเสนอแนะคือ ศึกษาวิธีการตัดต่อภาพเพิ่มเติมจากพื้นฐานของผู้ศึกษา

5.2.2 งานที่ได้รับมอบหมายเป็นการดำเนินงานจริง นำไปใช้จริง และต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากจึงจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน จึงต้องมีความกระตือรือร้น คอยซักถามเวลาสงสัย และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยงให้มากขึ้น เพื่อให้งานมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

5.2.3 ในการทำงานด้านการเป็นช่างภาพ เราต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบและเช็คคุณภาพของงานทุกครั้งหลังจากถ่ายเสร็จโดยทันที เพราะการถ่ายในแต่ละครั้ง ถ้าผ่านไปแล้ว เราจะไม่สามารถที่จะมาแก้ไขความผิดพลาดในภายหลังได้ ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการขาดความรอบคอบก็อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทได้

5.3 สรุปผลรายงานการจัดทำรายงานสหกิจ

เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของการถ่ายภาพฟรีเวดดิ้งและใจความสำคัญขององค์ประกอบภาพต่างๆ และสร้างผลงานและรายได้ให้กับผู้ศึกษา

5.4 ข้อเสนอแนะ

การจัดลำดับความสำคัญของแบบสอบถาม เช่น เราต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านงาน หรือบทความ ข้อเขียนต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ ข้อควรระวังคือ เราต้องไม่ลืมว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องอ่านก่อน การทำแบบสอบถาม ดังนั้น การเรียงแบบสอบถามตามลำดับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องระมัดระวัง เพราะถ้าหากเรียงไม่ถูกต้องตามลำดับ อาจทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดข้อสงสัยและล่าช้าในการได้ข้อมูล อาจส่งผลกระทบต่อคำตอบแบบสอบถามได้